



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพระบรมราชชนก กองบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๖๖

ที่ สร ๑๑๐๑/ ๒๓๗๘

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำข้อมูลรายละเอียดและเอกสารประกอบยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๒ กลุ่มที่ ๓ ได้มีจดหมายบันทึก ที่ ตผ.๐๐๔๘/จผ.๑๐๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยสถาบันพระบรมราชชนก มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมเพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานทางการเงินและรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินแสดงข้อมูลที่ชัดเจนเชื่อถือได้จริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ และขอให้สถาบันพระบรมราชชนกสั่งการให้ผู้รับผิดชอบทุกหน่วยเบิกจ่ายจัดทำข้อมูลรายละเอียดและเอกสารประกอบยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของแต่ละหน่วยเบิกจ่าย หากมียอดแตกต่างจากบัญชีแยกประเภท ให้ตรวจสอบหาสาเหตุและแสดงรายการที่แตกต่าง โดยส่งให้กองบริหารการคลังและพัสดุรวบรวมพร้อมตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้ท่านสั่งการให้ผู้รับผิดชอบทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดและเอกสารประกอบยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หากมียอดแตกต่างจากบัญชีแยกประเภท ให้ตรวจสอบหาสาเหตุและแสดงรายการที่แตกต่าง และขอให้คณะดำเนินการรวบรวมเอกสารส่งมายังกองบริหารการคลังและพัสดุ ภายในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารไว้ประกอบการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพระบรมราชชนก <http://www.pi.ac.th> หัวข้อ โครงสร้างสถาบัน หัวข้อ กองบริหารการคลังและพัสดุ หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวผ่าน QR Code รายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก



รายละเอียดแนบท้าย